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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วันจันทร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งม 
 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล เวลา/น. ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสามิตร  ทิพย์เนตร 09.00 ประธานสภา อบต. สามิตร  ทิพย์เนตร  
2 นางอุลัย   สีเทา 09.00 รองประธาน สภา อบต.      อุลัย   สีเทา  
3 นางสาวนงนุช  ค าแหล้ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2     นงนุช  ค าแหล ้  
4 นายธนวัฒน์  แก้วประทุม 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ธนวัฒน์ แก้วประทุม  
5 นายอนนท์  เหล่าราช 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 อนนท์ เหล่าราช  
6 นายณัฎฐชัย  เจริญชัย 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ณัฎฐชัย  เจริญชัย  
7 นายสุจริต  ผาเนตร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 สุจริต ผาเนตร  
8 นางเพ็ญศรี  แสนประเสริฐ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 เพ็ญศรี แสนประเสริฐ  
9 นายเอกภพ  ธรรมคุณ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 เอกภพ ธรรมคุณ  

10 นายน าโชค  ศรีจันทเนตร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 น าโชค ศรีจันทเนตร  
11 นายชัยชนะ ชะนะบุตร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ชัยชนะ ชะนะบุตร  
12 นายจ าเนียร  นนทศักดิ์ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 จ าเนียร  นนทศักดิ์  
13 นายมงคล  โพธิจักร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 มงคล  โพธิจักร  

 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 

(ไม่มี) 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเลิศชัย  สีหาวัด นายก อบต.ป่าไม้งาม เลิศชัย  สีหาวัด  
2 นายทักษิณ  ชัยราช รองนายก อบต.ป่าไม้งาม ทักษิณ  ชัยราช  
3 นายอ านาจ สามหาดไทย รองนายก อบต.ป่าไม้งาม อ านาจ สามหาดไทย  
4 นายทองแดง  ตอสกุล เลขานายก อบต.ป่าไม้งาม ทองแดง ตอสกุล  
5 น.ส.อัญญรัตน์  โก๊ะสูงเนิน รองปลัด อบต.ป่าไม้งาม 

รักษาราชการแทน อบต.ป่าไม้งาน 
อัญญรัตน์  โก๊ะสูงเนิน  

6 นายสนอง  ปิ่นแคน ผู้อ านวยการกองช่าง สนอง  ปิ่นแคน  
7 นางไพจิตร  โพธิ์พนา ผอ.กองการศึกษา ศาสนาฯ ไพจิตร  โพธิ์พนา  
8 นายสุรศักดิ์   ชัยศรี ผู้อ านวยการกองคลัง สุรศักดิ์   ชัยศรี  
9 นายชยพล  ชารีกันณ์ หัวหน้าส านักปลัด ชยพล ชารีกันณ์  

10 นายสมเดช บ ารุงเอื้อ ผอ.กองสวัสดิการฯ สมเดช บ ารุงเอ้ือ  
11 นางสาวยุทยา  แสนศรี นักวิเคราะห์นโยบายฯ ยุทยา  แสนศรี  
12 นางสาววาสนา  ภูขาว นักทรัพยากรบุคคล วาสนา ภูขาว  
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13 นางสาวพัฒนาวดี  ต้นสีดา นักจัดการงานทั่วไป พัฒนาวดี ต้นสีดา  
14 นายอิสระ  กุลยะณี นักวิชาการสาธารณสุข อิสระ กุลยะณี  
15 นางพิสมัย   เหล่าโกธา ผช.จพง.ธุรการ พิสมัย เหล่าโกธา  
16 นางสาวปัณทิตา  ลีเลิศ พนักงานทั่วไป ปัณทิตา  ลีเลิศ  
17 วาลิตย์  ขันขวา แม่บ้าน วาลิตย์  ขันขวา  

 
นางสาวนงนุช ค าแหล้   
เลขานุการสภา                                 เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกคณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้า

ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวนงนุช  ค าแหล้ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ขณะนี้สมาชิกสภาทั้ง 13 ท่าน มา
ครบองค์ประชุมแล้ว เรียนท่านประธานสภาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
2 ประจ าป ีพ.ศ.2565 เรียนเชิญค่ะ 

     
เปิดประชุม เวลา ๐๙.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายสามิตร   ทิพย์เนตร  
ประธานสภา อบต.                เรียนนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.
2565 ตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.
2565 มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 5 วาระ  

ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานสภาแจ้งให้ทราบ 
ส าหรับผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 1 เรื่อง ตามที่วันที่  21 

มกราคม 2565 ที่ผ่านมามีการย้ายศาลพระภูมิที่เป็นสิ่งสักการะบูชาประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม น าโดย นายเลิศชัย สีหาวัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าไม้งาม สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพ่ือให้เป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจและตั้งใจท าหน้าที่ให้สมบูรณ์เพ่ือเข้ามาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
ก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ป่าไม้งามเป็นอย่างดี จากนั้นเวลา 09.00 น.ได้ร่วมกันท าบุญถือว่าเป็น
นิมิตรหมายที่ดีและได้สร้างสรรค์พัฒนาชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้าน มีความสามัคคีเป็นน้ า
หนึ่งใจเดี่ยวกันร่วมกันท าบุญเสริมบารมีให้กับพวกเราท าหน้าที่เข้ามาพัฒนาชุมชนแต่ละ
หมู่บ้านเสริมบารมีให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ....
ท่านนายก คณะผู้บริหารมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ครับ..ถ้าไม่มีผลขอเข้าสู่
ระเบียบวาระต่อไปครับ..  

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสามิตร   ทิพย์เนตร  
ประธานสภา อบต.               เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ผมขอมอบให้เลขานุการสภาได้อ่าน

รายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ.. 
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นางนงนุช ค าแหล้   
เลขานุการสภา อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10  มกราคม 2565 เพ่ือให้สมาชิกสภาได้พิจารณาและมติรับรอง 
นายสามิตร   ทิพย์เนตร  
ประธานสภา อบต.               ตามที่เลขาสภา ได้อ่านรายงานการประขุมครั้งที่แล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะ

แก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายการประชุมหรือไม่ครับ.. เชิญครับ.. 
นายเอกภพ  ธรรมคุณ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  กระผมนายเอกภพ  ธรรมคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 

ขอแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ ซึ่ง
ผมได้พูดในที่ประชุมสภา เรื่อง ถนนติดกับเขตสาธารณะ ซึ่งไม่มีในรายงานการประชุม 
ขอให้แก้ไขและเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมให้ด้วยครับ.. 

นายสามิตร   ทิพย์เนตร  
ประธานสภา อบต.               ให้เลขาสภา และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกิจการสภาไปแก้ไขและเพ่ิม

รายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ.. มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมในรายการประชุมอีกหรือไม่ครับ.. ถ้าไม่มี..ผมขอถามมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม ประจ าปี 
พ.ศ.2565 ขอมติครับ.. 

มติที่ประชุม   มีมติรับรอง       12  เสียง  
    ไม่รับรอง ๐      เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ  
                                        3.1 รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

         3.2 รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
                                              ท้องถิ่น (2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564   
 
นายสามิตร  ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือทราบ จ านวน 2 เรื่อง คือ 

3.1 รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
3.2 รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 เชิญท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าไม้งาม หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบ..ครับ 

นายเลิศชัย  สีหาวัด   
นายก อบต.ป่าไม้งาม  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ

และเจ้าพนักงานที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอนโยบายในห่วงการเข้า
รับต าแหน่งของทุกๆ ปี ต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ซึ่ง
ตามระเบียบรัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 253 ในการ
ด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้
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ประชาชนในท้องถิ่นมี่ส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2458 หมวด 6 ข้อ 29 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) และข้อ 13 (5) ก าหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ท้องถิ่นทราบ และเปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศ ดังนั้น  เพ่ือเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาฯ จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2564 และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดผมขอมอบให้ทางนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป..ครับ.. 

นางสาวยุทยา  แสนศรี   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ

และเจ้าพนักงานที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวยุทยา  แสนศรี นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้รายงานผลการด าเนินงานประจ าประงบประมาณ
พ.ศ.2564 และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ต่อที่ประชุม ดิฉันขอรายงานทั้ งสองเรื่องไปพร้อมๆ กัน 
รายละเอียดต่อจากท่านนายก ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามโครงสร้างพ้ืนฐานดี มีแหล่งน้ า
เด่น เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ คิดพัฒนาคน ไรมลภาวะพิษ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม  

พันธกิจ  
1. จัดให้มีการก่อสร้างบ ารุงรักษาทางบก   
2. บ ารุงรักษาส่งเสริมประกอบอาชีพของประชาชน 
3. ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
4. ก าจัดสิ่งปฏิกุลมูลฝอย  
5. จัดให้มีน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคเพ่ือการเกษตร  
6. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
7. ซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ตามแผนก าหนด 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตาม

ปราชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนงานด าเนินการอยู่ 3 แผนงาน คือ แผนงานสร้าง
ความเข็มแข็ง แผนงานเกษตร แผนงานเคหะชุมชน   

ยุทธศาสตร์ที่  2  คือ การบริหารด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จะมีแผนงานที่ด าเนินการอยู่ 3 แผนงาน คือ แผนการเกษตร  แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง แผนงานเคหะชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น จะมี
แผนงานที่ด าเนินการอยู่ 9 แผนงาน คือแผนงานเคหะ  แผนงานการศึกษา แผนงาน
ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานงบกลาง 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสร้างความเข็มแข็ง แผนงานรักษาความสงบภายใน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น จะมีแผนงานที่ด าเนินการอยู่ 1 แผนงาน แผนงานการศึกษา 
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วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควร
ด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการ
ตามโครงการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้
ด าเนินการเป็นเพราะเหตุได เกิดปัญหาจากเรื่องใดจึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าไม้งาม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้ง
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ภารกิจที่ได้ก าหนดไว้  

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน 
โครงการการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะ หรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าไม้งาม 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหาร/การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม  

5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร/ปลัด/หั วหน้าส านั กปลัด/
ผู้อ านวยการกองทุกกองขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ที่จะต้องผลักดันให้การ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตต าบลป่าไม้
งามและชุมชนทั้ง 13 ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด  

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จ
ของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส านักงาน/กอง/งานต่างๆ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

สรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) 
เฉพาะปีงบประมาณ 2564 ได้น าโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด ทั้งเพ่ิมเติม
ครั้งที่  2 รวมโครงการทั้งสิ้นจ านวน 186 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน
43,838,214 บาท มีการน ามาตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน  83 โครงการ งบประมาณทั้ งสิ้ น 
27,158,542 บาท เป็นการตั้งงบประมาณตามแผน รายละเอียดโครงการใน
ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 1 โครงการ    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น จ านวน 8 โครงการ    

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
จ านวน 71 โครงการ   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จ านวน 3 โครงการ   
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มีค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบัญชีครุภัณฑ์ จ านวน 10 รายการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 722,100 บาท 

การใช้จ่ายงบประมาณ  งบประมาณอนุมัติ  จ านวน 83 โครงการ ตาม
ข้อบัญญัติ  ได้น ามาด าเนินการจ านวน 65 โครงการ  งบประมาณที่ด าเนินการ 
24,901,040. บาท 

โครงการที่ไม่ด าเนินการตามห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 2  
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ท้องถิ่น จ านวน 14 โครงการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  จ านวน 2 โครงการ  
รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 735,000 บาท 
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 

และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เทียบกับข้อบัญญัติ งบประมาณประจ าปี 2564 ที่ได้รับ
อนุมัติ จ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) จ านวน 186 
โครงการ จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติจ านวน 83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.62 

1. ประเมินผลโครงการอนุมัติตามข้อบัญญัติประจ าปี กับโครงการลงนาม
สัญญาและเบิกจ่ายโครงการจ านวนโครงการอนุมัติงบประมาณ 83 โครงการ จ านวน
โครงการลงนามสัญญา 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.31 จ านวนโครงการเบิกจ่าย 
65  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.31  

2. ประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเทียบกับการลงนามสัญญาและ
เบิกจ่ายโครงการ จ านวนงบประมาณที่ได้อนุมัติ จ านวน 27,158,542 บาท จ านวน
งบประมาณลงนามสัญญา 24,907,040 บาท คิดเป็นร้อยละ91.17 จ านวน
งบประมาณเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  จ านวน 24,907,040 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 100 

3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจ าปี พ.ศ.2564 จ านวน 
186 โครงการ จ านวนโครงการอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/ตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2564 จ านวน 83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.64 จ านวน
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.31 จ านวนโครงการที่
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน – โครงการ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 
– โครงการ จ านวนโครงการที่มีการยกเลิกโครงการ จ านวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 21.68 

4.รายงานสรุปผลงบประมาณด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -
2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวนงบประมาณตามแผนท้องถิ่น 
(2561 -2565) ประจ าปี  พ.ศ.2564 จ านวน 43,838,214 บาท  จ านวน
งบประมาณอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/ตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2564 
จ านวน 27,158,542 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.95 จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน 24,901,040 บาท เทียบกับแผน คิดเป็นร้อยละ 56.80 จ านวน
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งบประมาณที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน – โครงการ จ านวนงบประมาณที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ จ านวน – โครงการ จ านวนงบประมาณที่มีการยกเลิกโครงการ จ านวน 
735,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.70 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ 2564 และจ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 2564 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-
2565) ประจ าปี พ.ศ.2564 จ านวน 186 โครงการ จ านวนโครงการอนุมัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย/ตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2564 จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.94 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ดังนี้ 
1. การด าเนินงานของแต่ละส่วน/กองที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการต่างๆ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ด าเนินการตามแผนด าเนินงานประจ าปีที่ก าหนด 
2. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

2019(COVID -19)อย่างต่อเนื่องท าให้โครงการฝึกอบรมต่างๆไม่สามารถด าเนินงานได้  
ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการ/กิจกรรมควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตาม

แผนการด าเนินงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
 2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก

ปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดย
เน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  

3. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ใน
เรื่องของความพร้อมด้านพ้ืนที่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ใน
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าไม้งาม ให้มากขึ้นทั้งก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และ
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน  

5. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม และ
มีฐานข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถ
สนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  

6. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการ
โครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง ขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2564และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามให้สภาได้รับทราบเพียงเท่านี้  ส่วน
รายละเอียดเพ่ิมเติมจะอยู่ในเล่มรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ที่ได้แจกให้ทุกท่านค่ะ  
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นางสาวนงนุช  ค าแหล้   
เลขานุการสภา อบต.  เรียนท่านประธานสภานายกและคณะผู้บริหารทุกท่าน ขอสอบถามโครงการ

วางท่อระบายน้ าแบบครึ่งซีก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 คือว่างท่อระบาย
น้ าแบบเปิดท าให้ เกิดอุบัติ เหตุ เพราะถนนในหมู่บ้านค่อนข้างแคบท าให้ เด็กปั่น
รถจักรยานตกลงไปในท่อระบายน้ าแบบเปิดแล้วอีกปัญหาหนึ่งน้ าไม่สามารถระบายได้ก็
เกิดมลภาวะทางกลิ่นเหม็นมากขอบคุณค่ะ 

นางสาวยุทยา  แสนศรี   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  คือเป็นการด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว โครงการนี้ ตั้งงบประมาณ 130,000 บาท 

ที่ท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 2 ได้สอบถาม ก็เป็นการสะท้อนปัญหาโครงการว่างท่อระบาย
น้ าแบบครึ่งซีก ผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งปีต่อไปจะ
ของบประมาณก็ต้องพิจารณาดูว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างโครงการแบบนี้ควรยุติ  ควรท า
เป็นรูปแบบใหม่ จะท าให้เราทราบผลประโยชน์ ผลเสียและผลกระทบ จะเป็นการ
ติดตามสิ่งที่ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว ส่วนผลกระทบที่ได้ท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ 2 แจ้งที่
ประชุมทราบแล้วนั้น ครั้งต่อไปทุกหมู่บ้านควรพิจารณาการเสนอโครงการแบบมีผาปิด
หรือบ่อพักโครงการที่ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคหรืออันตรายค่ะ 

         
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 
     

นายสามิตร ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

4.1 คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม จ านวน 3 
คน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม แทน
ต าแหน่งที่ว่าง  

4.2 คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม จ านวน 3 
คนเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯแทนต าแหน่งที่ว่าง
รายละเอียดต่างๆ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบ ต่อไปครับ 

4.3 คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 2 ท่าน 

ขอเชิญท่านนายกหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องชี้แจงเหตุผลและระเบียบที่เก่ียวข้อง
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ..เชิญครับ... 

นางสาวยุทยา  แสนศรี   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   เรียนท่านประธานสภา สืบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ

ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 อันมีผลท าให้สมาชิกสภาพ้นจากต าแหน่งนับแต่
วันประกาศ ส่งผลให้ 
  (1) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม โดยต าแหน่งว่าง
ลง (ผู้บริหาร) 
  (2) กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ที่ได้รับการแต่งตั้งมา
จากการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
หมวด ๑ ข้อ ๘ (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคนเป็น
กรรมการ ว่างลง 

  (3) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ที่มาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้บริหารคักเลือก ว่างลง จ านวน 1 คน  

  (4) กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ป่าไม้งาม ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากการคัดเลือกตามระเบียบฯ หมวด 6 ข้อ 28 (1) 
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคนเป็นกรรมการ ว่างลง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

ข้อ 8 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารท้องถิ่นประธาน
กรรมการ (2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ (3) สมาชิก
สภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ (4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ (5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ (6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม ท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ (7) ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ (8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จ าท าแผน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกได้อีก 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
1. ก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นโดยพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อความสุขของ
ประชาชนเช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

2. ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนกระจายอ านาจยุทธศาสตร์พัฒนา
ประเทศ นโยบายต่างๆก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลง
นโยบายต่อสภา แผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชน การท าแผนเบื้องต้นมาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะการเงินการคลังในการจัดท าแผน
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบพิจารณาก าหนดแนวทางพิจารณา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

3. ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาการ
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาชุมชนที่เกิน
ศักยภาพชุมชนที่จะด าเนินการเองไม่ได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นถ้าเกิน
ศักยภาพก็ส่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

4. ให้ความเห็นชอบในร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดงานต่างๆ  
5. พิจารณาความเห็นชอบเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
6. แต่งตั้งท่ีปรึกษาอนุกรรมการคณะท างานที่ช่วยเหลือในการจัดท าแผน 
7. กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นมาจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต าบล และ 
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 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น คัดเลือกจ านวนสองคน (3) ผู้แทน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน (4) หัวหน้าส่วนราชการที่
คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภาในเดือนธันวาคม ของทุกปี” 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน 
นายสามิตร ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  เจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงเหตุผลที่คณะกรรมการลง และระเบียบข้อกฎหมายที่

เกี่ยวข้องให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบแล้ว ล าดับต่อไปเชิญสมาชิกสภาได้เสนอตัวแทน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา คณะละ 3 คน ตามล าดับเรียนเชิญ..ครับ    

นายสุจริต  ผาเนตร 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9           กระผมนายสุจริต ผาเนตร สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 ขอเสนอนายมงคล  โพธิจักร 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 เป็น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม   
ผู้รับรองสองท่านคือ 

1 นายน าโชค  ศรีจันทเนตร  สมาชิกสภา หมู่ที่ 10  
2. นายจ าเนียร  นนทศักดิ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6     

นางเพ็ญศรี   แสนประเสริฐ   
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8  ดิฉันนางเพ็ญศรี  แสนประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่  8 ขอเสนอนายสุจริต       

ผาเนตร  สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 เป็น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่า
ไม้งามผู้รับรองสองท่านคือ  

                                                    1.นายธนวัฒน์  แก้วประทุม สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 
                                                    2. นายณัฎฐชัย  เจริญชัย    สมาชิกสภา หมู่ที่ 13  
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นายธนวัฒน์  แก้วประทุม   
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7  กระผมนายธนวัฒน์  แก้วประทุม สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 ขอเสนอนางเพ็ญศรี  

แสนประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 เป็น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าป่า
ไม้งามผู้รับรองสองท่านคือ 

1. นายอนนท์   เหล่าราช สมาชิกสภา  หมู่ที่ 5 
2.  นายเอกภพ  ธรรมคุณ สมาชิกสภา หมู่ที่ 1    

มตทิี่ประชุม  คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาฯ เป็น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าไม้งาม  คือ        

1. นายมงคล  โพธิจักร  สมาชิกสภาหมู่ที่ 11 
2. นายสุจริต  ผาเนตร       สมาชิกสภาหมู่ที่ 9  
3. นางเพ็ญศรี  แสนประเสริฐ  สมาชิกสภาหมู่ที่ 8  

นายน าโชค  ศรีจันทเนตร 
สมาชิสภา หมู่ที่ 10  กระผมนายน าโชค ศรีจันทเนตร สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 ขอเสนอนายณัฎฐชัย  

เจริญชัย สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
ผู้รับรองสองท่าน คือ       

1.นายชัยชนะ ชะนะบุตร    สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 
2. นายจ าเนียร  นนทศักดิ์   สมาชิกสภา หมู่ที่ 6  

นายมงคล   โพธิจักร 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11  กระผมนายมงคล   โพธิจักร สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 ขอเสนอนายน าโชค       

ศรีจันทเนตร สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯผู้รับรองสองท่าน คือ  

1.นายสุจริต  ผาเนตร        สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 
2. นายอนนท์  เหล่าราช     สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 

นางเพ็ญศรี  แสนประเสริฐ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8  ดิฉันนางเพ็ญศรี แสนประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 ขอเสนอนายธนวัฒน์  

แก้วประทุม สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ฯผู้รับรองสองท่าน คือ 

1. นายเอกภพ  ธรรมคุณ  สมาชิกสภา หมู่ที่  1 
2.  นายณัฎฐชัย  เจริญชัย สมาชิกสภา หมู่ที่ 13   

มติที่ประชุม  คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาฯ เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ  คือ                                      

 1. นายณัฎฐชัย    เจริญชัย             สมาชิกสภาหมู่ที่ 13 
                                            2. นายน าโชค      ศรีจันทเนตร       สมาชิกสภาหมู่ที่ 10        
                                            3. นายธนวฒัน์     แก้วประทุม       สมาชิกสภาหมู่ที่ 7 
นายสามิตร ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  ล าดับต่อไป 4.3 คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 2 คน เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง
และสมาชิกสภาเสนอตัวแทน 2 คน ตามล าดับครับ.. 
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นายอิสระ  กุลยะณี 
นักวิชาการสาธารณสุข   เรียนท่านประธานสภาและนายกคณะผู้บริหารทุกท่านและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ส าหรับการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 2 ท่าน เนื่องจากคณะกรรม
ชุดเดิมสิ้นสภาพ 

นายเอกภพ  ธรรมคุณ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  กระผมนายเอกภพ  ธรรมคุณ สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 เสนอ นางอุลัย  สีเทา 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผู้รับรองสองท่าน 
คือ  

1. นายธนวัฒน์ แก้วประทุม    สมาชิกสภา  หมู่ที่ 7 
2.  นายน าโชค   ศรีจันทเนตร สมาชิกสภา  หมู่ที่ 10 

นายณัฎฐชัย  เจริญชัย 
สมาชิกสภา หมู่ 13  กระผมนายณัฎฐชัย  เจริญชัย สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 เสนอ นางสาวนงนุช     

ค าแหล้ สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผู้รับรอง
สองท่าน คือ 

1. นางเพ็ญศรี แสนประเสริฐ   สมาชิกสภา  หมู่ที่ 8 
2. นายสุจริต  ผาเนตร           สมาชิกสภา  หมู่ที่ 9 

มติที่ประชุม             คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาฯ เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
คือ     

          1. นางอุลัย       สีเทา   สมาชิกสภาหมู่ที่ 12  
         2. นางสาวนงนุช  ค าแหล้      สมาชิกสภาหมู่ที่ 2 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายสามิตร  ทิพย์เนตร  
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามท่านนายก

หรือเจ้าหน้าที่ หรือมีเรื่องอะไรที่จะชี้แจงในที่ประชุมสภา..เชิญครับ.. 
นางอุลัย   สีเทา             
รองประธานสภา อบต.      เรียนนายองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิก

สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเรียนถามบ้านใหม่โพธิ์ทองได้รับงบประมาณจาก อบต.ป่า
ไม้งามได้ วางท่อตามถนนบางสายนั้น โครงการได้ด าเนินการเสร็จสิ้น ประมาณ 3-4 
เดือนแล้ว แต่กองดินเศษขยะยังกองอยู่ตามถนนในรั้วบ้านของประชาชนท าให้สัญจรไป
มาติดขัดอยากทราบว่าระยะเวลากี่วันถึงจะตรวจรับงานได้ค่ะ จะมีอยู่ 2 จุดค่ะและอีก
เรื่องหนึ่งเสาไฟฟ้าล้ าติดถนนเส้นหลักไม่ทราบว่าจะแจ้งหน่วยงานไหนค่ะ 

นายสนอง      ปิ่นแคน 
ผู้อ านวยการกองช่าง  เรียนท่านประธานสภาและนายกคณะผู้บริหารทุกท่าน เรื่องเกี่ยวกับกองดิน

ทางประชาชนบางท่านได้ขอไว้หน้าบ้านของตนเองครับ จริงๆแล้วถ้าประชาชนไม่ขอไว้ก็
คงเก็บท าความสะอาดครับ จะลงพ้ืนที่ส าเร็จให้ครับส่วนเรื่องเสาไฟฟ้าทาง อบต.ป่าไม้
งามจะท าหนังสือส่งถึงการไฟฟ้าให้ครับ 
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นายณัฎฐชัย   เจริญชัย 
สมาชิกสภา  หมู่ที่ 13        ส าหรับโครงการว่างท่อระบายน้ า พร้อมบ่พัก คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ปี

ที่แล้วครับ ครั้งต่อไปควรท าให้ดีกว่าเดิมนะครับ ขุดลึกปลายทางตื้นพอท าเสร็จเกิดน้ า
ขังเกิดน้ าเสียมีกลิ่นเหม็น ในส่วนของท่อระบายน้ าเดิมที่ท าไว้แล้วแต่มาท าใหม่ทีหลังท า
ไว้ลึกเกินไปปลายทาง ฝากถึงกองช่างปรับปรุงครั้งต่อไปด้วยนะครับ ถ้าท าโครงการว่าง
ท่อระบายน้ าใหม่อีก ให้นึกถึงโครงการเดิมที่ท าไว้แล้ว ขอเรียนถามแค่นี้ครับเพ่ือแก้ไข
ปัญหาครับ 

นายธนวัฒน์    แก้วประทุม 
สมาชิกสภา  หมู่ที่  7        เรียนท่านประธานสภานายกและคณะผู้บริหารทุกท่าน บ้านบุ่งบกก็เช่นกันครับ

ร่องระบายน้ า มีน้ าขังเกิดน้ าเสียมีกลิ่นเหม็นมากและฝาแตก ท าให้เกิดอุบัติเหตุท าให้
เด็กปั่นจักรยานตกท่อระบายน้ า  ขอเชิญ ผอ.กองช่างลงพื้นที่ไปดูและช่วยแก้ปัญหาด้วย
นะครับ 

นายสนอง   ปิ่นแคน 
ผู้อ านวยการกองช่าง        กองช่างได้ปรึกษาท่านนายกและรองนายกมีก าหนดลงพ้ืนที่ส าเร็จตามหมู่บ้าน

อาทิตย์นี้ครับ        
นายน าโชค  ศรีจันทเนตร  
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10  มีปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเกี่ยวกับน้ าประปาหมู่บ้านซึ่งมี

ปัญหาปีที่ผ่านมาน้ าไม่พออุปโภคบริโภคแก้ปัญหาด้วยการเจาะบ่อน้ าใหม่โดยใช้งบ
สะสมของหมู่บ้านน้ าไหลสะดวกแค่ช่วงแรก แต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
เครื่องซัมเมอร์สเสีย ด าเนินการซ่อมแซมโดยการใช้งบสะสมของหมู่บ้านท าให้เงินสะสม
ได้หมดลงแก้ไขโดยใช้ปั้มน้ าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กความต้องการ คือ เปลี่ยนท่อสูบน้ า
ท่อส่งน้ าขึ้นถังหอสูงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหอถังกลางหมู่บ้านและปั้มน้ าอยากฝาก
ถึงท่านประธานถึงท่านนายกสั่งการแก้ไขปัญหา 

                                                     ส่วนปัญหาเรื่องถนนจากกลางเหนือถึงโรงเรียนบ้านป่าไม้งามจะได้รับการ
แก้ไขอย่างไรเมื่อไหร่ 

สุดท้ายพ่ีน้องประชาชนอยากได้อุปกรณ์กีฬาช่วง โรคระบาด COVID-19 ไม่
สามารถจัดงานกีฬาได้อยากให้ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาได้เล่นตามชุมชนหมู่บ้าน
ของตนเองครับ 

นายณัฎฐชัย  เจริญชัย 
สมาชิกสภา หมู่ 13  สิ่งที่ต้องท าเร่งด่วน คือ เรื่องสิ่งแวดล้อมระยะนี้ตามหมู่บ้านมีแต่ขยะ ถ้าเราจะ

พัฒนาต าบลป่าไม้งามเราต้องพัฒนาสิ่งใกล้ตัวและมองเห็นก่อนขอฝากสมาชิกทุกท่าน
มาพัฒนาร่วมกันก าจัดขยะมูลฝอยขอบคุณครับ 

นายเอกภพ   ธรรมคุณ   
สมาชิกสภา หมู่ 1   ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าทีม่ารางวัตร ถนนที่ติดกับเขตสาธารณะทั้งต าบลป่าไม้งาม 
    ครับ          
นายเลิศชัย  สีหาวัด   
นายก อบต.ป่าไม้งาม  เรียนท่านประธานสภาและรองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรง

เกียรติทุกท่านเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มี
ท่านสมาชิกนายณัฎฐชัย  เจริญชัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือกว่างลง  

ท่านสมาชิกได้เสนอปัญหามาได้สอบถามทางกองช่างแล้วนะครับทางผมไม่นิ่ง
นอนใจหลังจากได้รับความไว้วางใจได้แถลงนโยบายไปแล้ว วันที่ 10 มกราคม 2565  
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ส าหรับปัญหาโครงการที่เจ้าหน้าที่ได้น าเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่อระบายน้ า
แบบเปิดก็มีส่วนดีอยู่ครับด้วยบริบทของชุมชน หมู่ 2 ถนนแคบเรื่องท่อระบายน้ าแบบ
เปิดพอดีท าไม่เสร็จท าไม่ถึงปลายทางพอฝนตกน้ าก็ขังเพราะน้ าไหลไม่ถึงปลายทาง ท า
ให้เกิดสะสมของดินของน้ าท าให้เกิดกลิ่นเหม็น พอดีมีแผนจะลงพ้ืนที่พร้อมกองช่างจะ
ไปดูว่าจะแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนอย่างไร 

ในส่วนท่านอุลัย สีเทา รองประธานสภา พูดถึงกองดินที่หมู่ 12 เต็มไปหมดแต่
ตอนนั้นยังก่อสร้างอยู่แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าเสร็จหรือยังการเบิกจ่ายหรือยังก็ไม่ทราบ แต่
จะเข้าไปดูให้แม้กระทั้งเสาไฟฟ้ากีดขวางจราจรท าให้เกิดอุบัติเหตุก็จะท าหนังสือถึงการ
ไฟฟ้าครับ 

ในส่วนท่านณัฎฐชัย  เจริญชัย สมาชิกสภา หมู่ 13 พูดถึงเรื่องท่อระบายน้ า 
ปัญหาน้ าขัง สาเหตุก็ไม่รู้นะครับ บางทีการท างานในการประมาณการกองช่างท าถูกอยู่
แล้วครับ ขณะก าลังก่อสร้างไม่ทราบด้วยเหตุด้วยผลอะไรถึงท าให้ท่อระบายน้ าต้นลึก
ปลายตื้นน้ าก็ไม่ไหลอยู่แล้วท าให้เกิดน้ าขังมีกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งแพะพันธ์ลูกน้ ายุ่งลาย  

ในส่วนท่านน าโชค ศรีจันทเนตร สมาชิกสภา  หมู่ 10 มีปัญหาน้ าไม่พออุปโภค
บริโภค เรื่องถนนจากกลางเหนือถึงโรงเรียนบ้านป่าไม้งาม ส่วนอุปกรณ์กีฬาจะ
ด าเนินการให้ 

ในส่วนท่านเอกภพ  ธรรมคุณ สมาชิกสภา หมู่ 1 เรื่องแนวเขตเป็นเรื่องส าคัญ 
เช่น โครงการใหญ่ๆปริมาณงาน ปร.4 ปร.5 ก็ติดเรื่องแนวเขต เราไม่มีแนวเขตท่ีชัดเจน
ไม่สามารถประมาณการได้  

ในส่วนท่านธนวัฒน์  แก้วประทุม สมาชิกสภา หมู่ 7 ร่องระบายน้ าเก่ามากท า
มาหลายปีแล้ว  

ปัญหาที่เกิดอยากให้ทุกท่านสะท้อนขึ้นมา อยากให้ชุมชนสะท้อนขึ้นมา ถ้าไม่
สะท้อนขึ้นมาก็ไม่รู้ เราจะท างานเป็นทีม ในส่วนแผนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นายก สมาชิก
สภา กองช่าง แผนงานต่างๆ จะลงพื้นที่ด้วยกันไปแก้ไขปัญหาขัดข้องตรงไหนน าเรียนให้
ทุกท่านทราบครับ      

นายสามิตร  ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่..ถ้าไม่มี..สุดท้ายก็ขอขอบคุณ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม คณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมนายสามิตร  ทิพย์เนตร ท า
หน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ถ้าท าผิดพลาดประการใดก็ขอ
ประทานอภัย ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ     

ปิดประชุม เวลา 15.00 น. 
 

       ลงชื่อ               ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางสาวนุงนุช  ค าแหล้) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
 
 

          ลงชื่อ                                    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายสามิตร  ทิพย์เนตร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
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 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม เห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................. 
(นายสุจริต  ผาเนตร) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................... 
(นายชัยชนะ ชะนะบุตร) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

          (ลงชื่อ).................................................................... 
(นายน าโชค  ศรีจันทเนตร) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


